

Số lượng bạn tình trong đời cao làm tăng nguy cơ ung thư

1 tìm hiểu gần đây từng nhận biết xuất sự liên quan đáng chú ý giữa số lượng bạn tình trong đời cao khiến cho nâng cao nguy cơ ung thư. Rõ ràng, những cá nhân Đang có số lượng đối tác phổ biến hơn có khả năng được kết luận nhiễm bệnh ung thư cao hơn so mang các đối tượng Đã có ít đối tác hơn. Cùng tìm hiểu rõ hơn về câu hỏi này qua nội dung sau đây.

Nhiều tìm hiểu chỉ ra rằng lượng bạn tình trong đời cao làm tăng nguy cơ ung thư, đặc thù là ung thư cổ tử cung, ung thư gan và các cái ung thư mỗi liên quan đến virus HPV. Vậy thực trạng mỗi liên quan này như nào cùng với chúng ta cần để ý điều gì Để bảo vệ tính mệnh của mình? cùng nghiên cứu qua bài văn sau đây.

Một nghiên cứu mới từng củng cố lối định kiến truyền thống về tính mệnh và đạo đức: các người Có nhiều bạn tình có thể mắc ung thư cao hơn. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí BMJ Sexual and Reproductive Health vào tháng 2 năm 2020 cho nhòm thấy, vấn đề Đang có Khoảng 10 đối tác trở vào khiến cho tăng cường nguy cơ bị ung thư tại cả nam và nữ. Đặc trưng ở phụ nữ, dạng hành vi tình dục này còn làm nâng cao khả năng mắc những bệnh lý mãn tính, gây suy nhược tính mệnh.

Tìm hiểu

Có siêu ít nghiên cứu đưa ra ảnh hưởng của vấn đề Đang có phổ biến bạn tình với sức khỏe. Sự thiếu hụt này đã từng thúc tống nghiên cứu ngày nay Từ các nhà tìm hiểu của điều tra Lão hóa Dục của Anh (ELSA) - quan sát người trên kia 50 tuổi tại nhiều vùng ở Anh đại diện cho dân số quốc gia.

Tìm hiểu từng đưa ra rằng lượng bạn tình trong đời dài khiến cho tăng khả năng ung thư

Các bệnh nhân tham gia được điều tra về độ tuổi tác, dân tộc, tình trạng hôn nhân, thu nhập hộ gia đình (không gồm có lương hưu), các lý do liên quan đến thói quen sinh hoạt như hút kháng sinh lá, dùng rượu, luyện tập thể thao cũng như bất cứ dấu hiệu trầm cảm nào.

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/2/211/phong-kham-da-khoa-thai-ha.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/2/20/phong-kham-da-khoa-ha-noi.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/2/20/phong-kham-nam-khoa-ha-noi.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/2/20/kham-xuat-tinh-som-o-dau-ha-noi.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/2/20/kham-yeu-sinh-ly-o-dau-ha-noi.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/2/20/dia-chi-chua-benh-tri-o-ha-noi.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/2/211/chi-phi-chua-benh-tri.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/2/20/chi-phi-cat-bao-quy-dau.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/2/20/dia-chi-cat-bao-quy-dau.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/2/20/chi-phi-pha-thai-toan-bao-tien.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/2/211/cach-pha-thai-toan-nhat.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/2/211/dia-chi-pha-thai-toan-tai-ha-noi.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/2/20/phong-kham-phu-khoa-ha-noi.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/3/3260/kham-chua-benh-sui-mao-ga.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/3/3260/chi-phi-chua-sui-mao-ga.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/3/3260/dia-chi-kham-chua-benh-lau.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/3/3260/dia-chi-chua-hoi-nach.shtml>

<https://bsgdtphcm.vn/web/app/upload/users/2/211/cach-chua-hoi-nach.shtml>

Năm 2012 - 2013, các người tham gia tư vấn về số bạn tình trong đời họ. Tìm hiểu thu thập dữ liệu Từ hơn 5.700 người, trong đó Đã có khoảng 2.500 nam giới cũng như hơn 3.000 các chị em.

Lượng bạn tình được phân loại thành: 0-1, 2-4, 5-9, cùng với 10 hay phổ biến hơn.

Tiếp theo, những bệnh nhân tham gia sẽ phân phối đánh giá về hiện tượng sức khỏe của họ, gồm có bất cứ tình hình bệnh lý mãn tính hoặc khuyết tật nào gây ra ngăn cản các vận động luôn ngày.

Kết trái

Tuổi trung bình của những người tham gia là 64 cũng như 75% trong số họ đã từng lấy vợ. Khoảng chừng 29% con trai giúp biết từng Đang có 0-1 cũng như 2-4 đối tác, trong lúc 20% Có Khoảng 5-9 bạn tình và 22% cho biết đã từng Có Khoảng 10 bạn tình trở vào.

Tại nữ giới, khoảng 41% cho biết đã Có Khoảng không đến 1 đối tác, 36% Đã có Khoảng 2-4 đối tác, 16% Đã có Khoảng 5-9 đối tác, cũng như 8% Đã có Từ 10 bạn tình trở đến.

Cả nam và nữ Đang có lượng bạn tình rộng rãi nhất Có xu thế trẻ hơn, độc thân cùng với thuộc nhóm Đã có thu nhập thấp nhất hoặc dài nhất. Nhóm này cũng có khả năng cao về việc hút kháng sinh, uống rượu thường xuyên và tập luyện thể dục hàng tuần ở mức tốn kém hơn.

Các bệnh mạn tính tiếp diễn thường gặp hơn tại nữ giới Đã có rộng rãi đối tác trong đời

Nghiên cứu nhận thấy một mối liên hệ đáng nhắc giữa số lượng bạn tình trong suốt cuộc đời và nguy cơ chẩn đoán ung thư ở cả nam và nữ. Chẳng hạn, thời gian sở hữu 41% nữ giới chỉ Đang có Khoảng một đối tác hay ít hơn, phái yếu Có Khoảng 10 đối tác trở đến có khả năng phỏng đoán ung thư cao hơn 91%.

Đấng mày râu Có Khoảng 2-4 đối tác có nguy cơ bị ung thư tổn kém hơn 57% so với những đối tượng chỉ Đang có 0-1 đối tác, cũng như khả năng này tăng mạnh 69% tại những người Có Từ 10 bạn tình trở lên.

Những bệnh lý mạn tính cũng thường gặp hơn ở những phụ nữ Đang có nhiều bạn tình, tuy vậy chẳng hề ở đấng mày râu Đã có cùng số lượng bạn tình. Các chị em Có Từ 5-9 đối tác, hay Có Từ 10 đối tác trở vào trong suốt cuộc đời, có thể tổn kém hơn 64% mắc bệnh dẫn tới nguy hiểm đến đời sống thường nhật.

Làm giảm của nghiên cứu

Tìm hiểu Có một số hạn chế, trong đó cấp thiết nhất là vấn đề nhiều người Đang có xu thế báo cáo ít hơn thực trạng về số lượng bạn tình, một vài số lượng đáng để cập trong mẫu Từ chối giải đáp bản khoản về số bạn tình và nhóm Đã có 0-1 đối tác Đã có tuổi cao hơn đáng để cập so với nhóm Đang có Khoảng 10 bạn tình trở vào. Việc đó có khả năng ngụ ý rằng đa dạng người bệnh trong nhóm Đã có nhiều bạn tình đã từng qua đời kịp thời, cũng như dữ liệu ung thư của họ bị không đủ.

Ý nghĩa

Các mối quan hệ tình dục với phổ biến bạn tình Từ lâu đã được kết hợp sở hữu tỷ lệ nhiễm phải truyền nhiễm qua giao hợp nhiều hơn. Tuy vậy, nghiên cứu thời nay cho dòm thấy việc Có phổ biến đối tác cũng khiến nâng cao khả năng mắc phải mạn tính ở phái yếu cùng với ung thư ở tất cả mọi người.

Vì tìm hiểu này chỉ mang đặc điểm xem xét cần chưa thể phỏng đoán nguyên do của nguy cơ ung thư nâng cao lớn. Tuy nhiên, các phát hiện hợp lý mang một vài tìm hiểu khác giúp nhòm thấy quá trình hiện diện của những bệnh lây qua giao hợp là nguyên nhân rủi ro giúp đa dạng loại nhiễm khuẩn, bao gồm viêm gan B và HIV dẫn đến ung thư, cùng với bệnh lý ung thư.

Khả năng dẫn tới ung thư có thể bởi các cái virus gây nên u nhú tại đối tượng ví dụ HPV

Những nhà nghiên cứu không tìm hiểu thêm về dòng ung thư được chẩn đoán, nhưng họ đưa ra kém chất lượng thuyết rằng nguy cơ ung thư tăng lớn có khả năng bởi khả năng nhiễm bệnh một vài mẫu ung thư cố định bởi các sinh vật như virus gây ra u nhú tại người (HPV) cũng như HIV. Một vài Kiểu HPV nghe nói là dẫn tới ung thư cổ dạ con, "cậu nhỏ", âm đạo, lỗ đít, miệng và vùng họng. Lậu có thể gây ra ung thư tuyến tiền liệt ở phái mạnh. Nhiễm trùng gan C cũng như viêm gan B sự liên quan tới khả năng bị ung thư gan cao hơn về sau, trong lúc HIV có khả năng gây ra một số dòng khối u, bao gồm cả sarcoma Kaposi.

Một bản khoản vẫn chưa được giải đáp: vì sao phái yếu lại có khả năng lớn mắc phải mạn tính suốt đời hơn? Kết trái này đáng ngạc nhiên trước hai thực tế: đấng mày râu trung bình Đã có nhiều bạn tình hơn phái yếu trong suốt cuộc đời cũng như phụ nữ Có xu hướng tìm kiếm chăm sóc y khoa thời điểm gặp câu hỏi tính mạng, Điều này đáng lý chảy cần suy giảm xác suất bị bệnh mạn tính.

Kết quả cho phát hiện, lượng đối tác trong đời cao khiến cho nâng cao nguy cơ ung thư, đặc thù tại các chị em. Cho dù còn buộc phải thêm các nghiên cứu sâu hơn Nhằm định vị chính xác cách thức hoạt động đằng sau mối liên quan này, nhận biết hiện tại cũng là một lời nhắc nhở quan trọng về khoảng cần thiết của lối sống lành mạnh cùng với ý thức trong các ý muốn cá nhân Nhằm bảo vệ tính mệnh lâu dài.